



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 4-1-2015**

**Chúa nhật  
Chúa Hiển linh**

**Ngôi sao dẫn đường**

**LỜI CHỨA: Mt 2, 1-12**

*Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần người, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì người là nơi vị lãnh tụ chân đất Israel dân Ta sẽ ra đời”.*

*Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy*

*(xem tiếp trang 2)*

**Các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo  
trong năm 2014**

WHĐ (28.12.2014) – Năm 2014 sắp kết thúc, theo thông lệ, Ban biên tập Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam bình chọn 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam 365 ngày qua.

**- Giáo hội toàn cầu:**

*1/ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình*

Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc Khoá ngoại thường về gia đình vào Chúa nhật 05-10-2014, với Thánh Lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Chủ đề của Thượng Hội đồng là “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”. Sáng Chúa nhật 19-10, ngày Khánh nhật Truyền giáo 2014, Đức Thánh



Cha Phanxicô và các nghị phụ đã đồng tế Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Thượng Hội đồng và tuyên phong Chân phước cho Đức giáo hoàng Phaolô VI.

*2/ Tôn phong hiển thánh hai Đức giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II*

Chúa nhật 27-04-2014, lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, lần đầu tiên và

*(xem tiếp trang 3)*

**Lễ Giáng sinh ở Bethlehem**



WHĐ (26.12.2014) – Có rất nhiều cách để đến Bethlehem mừng lễ Giáng sinh: xe hơi, xe buýt, taxi... và đi bộ. Cô Pauline Delaporte, 23 tuổi, cùng với một đoàn hành hương người Pháp gồm một trăm người, lại thích đi bộ đến Nhà thờ Chúa Giáng sinh; cô nói: “Suốt bốn giờ đi bộ, chúng tôi có thể ca hát, suy niệm, cầu nguyện. Tất cả đều nhằm mục đích: hiểu màu nhiệm Nhập Thể là gì”.

Để vào Bethlehem, ở Bờ Tây, phải đi qua một trạm kiểm soát của Israel - ngày nay nếu Thánh Giuse và

Đức Mẹ đi từ Nazareth, các ngài cũng phải đi qua bốn hoặc năm trạm! - Nhưng trong các dịp lễ nghỉ, việc kiểm tra căn cước cũng ít hơn bình thường. “Để tỏ ra thân thiện với hàng ngàn Kitô hữu đến đây dự lễ Giáng sinh, các binh lính Israel tìm cách lấy cảm tình của họ”, một nhà ngoại giao châu Âu ở Jerusalem cho biết như trên. Ngay trước cửa ngõ đi vào Palestine, một tấm biển lớn mang dòng chữ “Bộ Du lịch Israel” được dựng lên để chúc mọi người lễ Giáng sinh vui vẻ.

Năm nay, có vẻ con số các tín hữu ít hơn bình thường, nhất là tại Đền thờ “Cánh đồng các mục đồng”, phía dưới Bethlehem. Khu vườn rộng lớn này với nhiều hang động ẩn vào đá vôi có lẽ là nơi nghỉ đêm của các mục đồng vào thời Chúa giáng sinh.

*(xem tiếp trang 4)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.*

### SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên nói về các nhà chiêm tinh dân ngoại theo ánh sao mà tìm đến bái yết Hài Nhi Một loạt câu hỏi thường được đặt ra hôm nay. Làm sao một ngôi sao có thể dẫn đường cho họ đi? Nếu đó là một ngôi sao sáng lạ lùng thì tại sao thành Giêrusalem lại không nhận biết? Bởi đâu ngôi sao lại không đi thẳng tới Bêlem? Có tin được chuyện ngôi sao ngừng lại trước cửa nhà không? Các câu hỏi trên đều xoay quanh ngôi sao lạ. Một ngôi sao như thế có thật không hay đây chỉ là một truyền thuyết?

Thánh Máttêu đã viết đoạn Tin Mừng này theo một thể văn đặc biệt của người Do Thái. Chúng ta không nên hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Điều quan trọng không phải là có một ngôi sao lạ, một ngôi sao thông minh biết dẫn lối chỉ đường. Điều quan trọng là điều Máttêu muốn nói với ta: Đức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân Do Thái, Ngài còn là Đấng Cứu Độ cho cả nhân loại.

Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho chính chúng ta. Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ, họ nghe thấy lời mời gọi lên đường. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cả và bước đi trong đêm tối. Các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh sao khi tỏ khi mờ. Cần có đức tin cứng cáp mới dám dựa vào một dấu chỉ mong manh như thế. Cũng cần có đức tin mạnh mẽ mới dám tin rằng vị vua mới sinh đang khiếm tốn sống trong một ngôi nhà ở Bêlem, chứ không uy nghi ngự giữa hoàng cung lộng lẫy. Cần có một đức tin khiếm tốn biết chừng nào mới có thái độ sắp mình bái lạy trước Hài Nhi, và tiến dâng lễ vật quý giá.

Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh sao trên

*(xem tiếp trang 3)*

## Đức hồng y Lajolo nhận định về bài huấn đức của Đức Thánh Cha với giáo triều



WHD (25.12.2014) – Ngày 22-12-2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến giáo triều Roma để chúc mừng Giáng sinh và cảm ơn mọi người đã cộng tác với ngài trong sứ vụ Phêrô. Ngỏ lời với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng giáo triều cũng như một cơ thể và có thể mắc nhiều thứ bệnh. Đức Thánh Cha kể ra đến 15 bệnh khác nhau như một gợi ý xét mình cho giáo triều để chuẩn bị xưng tội cuối năm, đón mừng Chúa Giáng sinh và Năm mới.

Nhận định về bài huấn đức dài hơn 30 phút này của Đức Thánh Cha, Đức hồng y Giovanni Lajolo, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và nguyên Bộ trưởng ngoại giao, không giấu được sự ngạc nhiên: “Thành thật mà nói, trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Đây là lần đầu tiên; trước đây chưa bao giờ có một vị giáo hoàng nêu ra một loạt các thứ bệnh mà giáo triều chúng tôi phải xét mình về các bệnh ấy. Ngài nói những điều này cùng với việc chúc mừng Giáng sinh – đã là một thông lệ, theo một công thức quen thuộc”.

– Đức hồng y đã mong đợi Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì?

– Vào dịp này, các vị tiền nhiệm của ngài sẽ thường chỉ nói về những sự kiện tiêu biểu nhất của năm qua. Các ngài tổng kết những sự kiện chính trong Giáo hội và trong hoạt động mục vụ của mình. Thế nên hẳn là bạn sẽ mong Đức Thánh Cha

Phanxicô nói về chuyến tông du tới Thánh Địa và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngài lại chẳng nói gì đến điều đó. Có lẽ ngài sẽ đề cập đến những chuyến tông du này trong bài diễn văn với các đại sứ tại Vatican.

– Đức hồng y đón nhận lời cảnh báo của Đức Thánh Cha như thế nào?

– Đó là lời kêu gọi xét mình và xưng tội cuối năm. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng kêu gọi giáo triều xét mình về một số vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, theo kinh nghiệm của tôi về giáo triều, tôi tin rằng việc đơn giản hoá các thủ tục sẽ làm giảm bớt các vụ bê bối.

– Tại sao Đức Thánh Cha lại nói đến cả các hồng y và giám mục?

– Tất cả chúng ta đều có bảy mối tội đầu. Ngay cả Đức giáo hoàng cũng thường nhận mình là tội nhân. Và nếu ngài là kẻ tội lỗi, thì nói gì đến chúng ta!... Thế giới còn tồn tại thì vẫn còn gương xấu. Phúc Âm nói rằng gương xấu vẫn luôn có, nhưng khốn cho ai gây ra gương xấu. Đó là lời của Chúa Kitô, là điều chắc chắn đối với chúng ta.

– Vậy không thể tránh được gương xấu sao?

– Nhiệm vụ của các vị lãnh đạo ở Giáo triều là làm sao để gương xấu đừng xảy ra. Và vì là người có trách nhiệm cao nhất, Đức Thánh Cha là người đầu tiên phải đối phó với gương xấu. Cải tổ cơ cấu là cần thiết, nhưng không đủ. Chúng ta cần phải hoán cải nội tâm. Giáo hội cần cải tổ liên tục, và đặc biệt là Giáo triều Roma, nơi có đủ mọi cặng thẳng và các vấn đề của các Giáo hội địa phương trên khắp cả thế giới.

– Liệu những cải tổ đang diễn ra hiện nay có đủ không?

– Thật hữu ích khi các tổ chức của Giáo hội trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn nhưng có những người mà cõi lòng là một mớ hỗn độn. Câu hỏi của Tacitus hết sức đúng vào lúc này: “Chúng ta cần bộ luật hay để làm gì, nếu chúng ta không có những giá trị tốt đẹp?” Lối sống trung thực không phải do lệ luật tạo ra. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta xét kỹ hành vi của mình và sự yếu đuối của mình, nghĩ đến điều xấu chúng ta đã làm, bắt đầu từ thói nhiều chuyện, là thói xấu có thể giết chết người khác. ■



## Các sự kiện nổi bật...

duy nhất trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo, hai vị giáo hoàng được tôn phong hiển thánh trước sự hiện diện của hai vị giáo hoàng và gần một triệu tín hữu trên khắp thế giới.

### 3/ Năm Đồi sống thánh hiến

“Năm Đồi sống thánh hiến” do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập đã chính thức khai mạc vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, 30-11-2014. Thánh Lễ trọng thể khai mạc Năm Đồi sống thánh hiến được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đồi sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ, chủ tế. Năm Đồi sống thánh hiến thực tế kéo dài hơn một năm, và sẽ kết thúc vào ngày 02 tháng Hai 2016.

### 4/ Thành lập Quốc vụ viện Kinh tế

Với Tự sắc *Fidelis dispensator et prudens* ban hành ngày 24-02-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Quốc vụ viện Kinh tế, và đã bổ nhiệm Đức hồng y Georges đứng đầu Viện này. Quốc vụ viện Kinh tế là một cấu trúc mới có nhiệm vụ “điều phối trong lĩnh vực kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và Nhà nước Vatican”.

### 5/ Đức Thánh Cha tông du Thánh Địa

Trong ba ngày từ 24 đến 26 tháng Năm, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du Thánh Địa, để kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ đại kết lịch sử giữa Đức giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras.

### 6/ Cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa

Buổi “Gặp gỡ-cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa” –theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du Thánh Địa 3 ngày hồi cuối tháng Năm 2014– đã diễn ra tại Vatican ngày 08-06-2014 với sự hiện diện của Tổng thống Israel Shimon Peres, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đức Thượng phụ Bartholomaios và Đức Thánh Cha Phanxicô.

### 7/ Đức Thánh Cha tông du Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 28 đến 30-11-2014, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời mời chung của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Thượng phụ Constantinopolis là Bartholomaios I. Chiều kích đại kết

là nét chính của chuyến viếng thăm này. Kết thúc chuyến tông du, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartholomaios I đã ký một Tuyên bố chung.

### 8/ Đức Thánh Cha tông du Hàn Quốc và tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á

Từ ngày 14 đến 18 tháng Tám, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du Hàn Quốc. Đây là chuyến tông du đầu tiên đến châu Á của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu và tôn phong Chân phước cho Paul Yun Ji-Chung và 123 người bạn, tất cả đều chịu tử đạo vì đức tin.

### 9/ Đức hồng y Tauran được bổ nhiệm làm Hồng y Nhiếp chính

Ngày 20-12-2014, Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Roma”. Đức hồng y Tauran năm nay 71 tuổi, đã từng là “Bộ trưởng Ngoại giao” vào thời Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II từ năm 1990 đến 2003. Từ năm 2007, ngài là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn.

### 10/ Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo “thâm lặng” Trung Quốc qua đời

Đức Giám mục Giuse Phạm Trung Lương, Dòng Tên, giám mục Thượng Hải, 96 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo “thâm lặng” Trung Quốc, và là người lãnh đạo cộng đồng Công giáo “thâm lặng” tại Thượng Hải, qua đời tại Thượng Hải hôm Chúa nhật 16-03-2014, sau một thời gian dài lâm bệnh.

### – Giáo hội Việt Nam:

#### 1/ Khánh thành Văn phòng Hội đồng Giám mục



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trời cao, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi người chúng ta phải trung thành với ánh sáng đó, và bước vào cuộc hành trình đức tin đầy mạo hiểm, như các nhà chiêm tinh ngày xưa.

Đôi khi chúng ta có nét giống Hêrôđê, sợ hãi bối rối trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ. Hãy để Chúa làm lung lay ngại vàng của bạn, đưa bạn vào sự bấp bênh, mong manh, để rồi cuối cùng bạn gặp được sự vững vàng trong Chúa.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng.

Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con.

Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyên rửa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

Đúng ba năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng (26-04-2011), Văn phòng Hội đồng Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tọa lạc tại 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, đã hoàn thành. Lễ khánh thành được cử hành trọng thể vào lúc 18g15 thứ Năm 24-04-2014, nhân dịp Hội đồng Giám mục

*(xem tiếp trang 4)*

## Lễ Giáng sinh ở Bethlehem

“Khoảng từ 18 giờ tối đến nửa đêm, có 70 nhóm tham dự các Thánh lễ trong đủ mọi ngôn ngữ, so với 130 nhóm hồi năm ngoái”, anh Alberto, một tu sĩ Phanxicô lo việc đón tiếp, cho biết.

Một chủ nhà hàng buông tiếng thở dài: “Thật chẳng giống như lễ Giáng sinh”. Ông Ibrahim Isaac là chủ một nhà hàng rộng lớn, nhưng chỉ có hai bàn là có khách. Chiếc hàn thử biểu bầu khí chính trị ở Trung Đông và lượng khách đến Bethlehem vào lễ Giáng sinh năm 2014 này khiến người ta nhớ lại rằng từ sáu tháng nay, căng thẳng không hề giảm bớt tại Thánh Địa, dù là ở Gaza vào mùa hè hoặc ở Jerusalem vào mùa thu.

Cả ngày thứ tư, trên Quảng trường Máng Cỏ phía trước nhà thờ Chúa Giáng sinh, có các nhóm hướng đạo, các nhạc sĩ, những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới (10.000 người, theo các nhà chức trách Palestine) cũng như cư dân của Bethlehem. Trong số đó, có những người Hồi giáo thích thú được tham dự các buổi lễ trong thành phố đang bị ảnh hưởng bởi nạn thất nghiệp tràn lan, và các Kitô hữu thấy mình trở nên ít oi trên mảnh đất Palestine này. Họ đại diện cho dưới 20% dân số của Bethlehem (25.000), so với 80% trước khi Israel dựng lên bức tường ngăn cách nổi tiếng cao tám mét vào năm 2002.

Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ nửa đêm bằng tiếng Latinh ở nhà thờ Thánh Catarina, kế bên nhà thờ Chúa Giáng Sinh. Thánh lễ do Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem, Fouad Twal, chủ tế với sự tham dự của 1.700 người, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Chính phủ.

Cùng lúc ấy, có khoảng năm mươi tín hữu tham dự một Thánh lễ bằng tiếng Ả Rập tại Hang đá Giáng sinh. Trong bài giảng về “Hài nhi Bethlehem”, Đức Thượng phụ bày tỏ nỗi đau xót về những khổ cực của hàng triệu trẻ em ở Syria, Iraq, Nam Sudan hay ở Gaza. Ngài cũng đề cập đến Thượng hội đồng Giám mục vừa qua về gia đình để tái khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân, là điều cần thiết để mỗi trẻ em được “lớn lên về tình cảm và tâm lý”.

Cuối cùng Đức Thượng phụ Twal nhắc đến một chủ đề rất gay gắt: Thung lũng Cremisan, nằm giữa Jerusalem

## Các sự kiện nổi bật...

Việt Nam họp Hội nghị Thường niên Kỳ I/2014.

### 2/ Kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt

Ngày 18-01-2014, tại nhà thờ Chính toà Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt. Năm Thánh sẽ bế mạc ngày 18-01-2015.

### 3/ Legio Mariae kỷ niệm 66 năm hiện diện tại Việt Nam

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), đồng thời mừng kỷ niệm 66 năm Legio Mariae hiện diện trên dải đất Việt Nam (12/08/1948 – 12/08/2014), đông đảo hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc các cấp Hội đồng trong Hệ thống Legio Mariae tại Việt Nam miền Sài Gòn cùng với quý cha, quý tu sĩ linh giám đã cử hành Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 2/8/2014 tại nhà thờ giáo xứ Thị Nghè, Tổng giáo phận Tp.HCM.

### 4/ Lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính toà giáo phận Phú Cường

Sau gần 5 năm thi công, kể từ ngày Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ làm phép viên đá đầu tiên (13-06-2009) xây dựng ngôi Nhà thờ Chính toà mới, công trình của toàn thể Dân Chúa giáo phận Phú Cường đã hoàn tất và ngày thứ Sáu 25-04-2014 Nhà thờ Chính toà mới đã được cung hiến và khánh thành.

### 5/ Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM

Ngày 22-03-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM (Việt Nam) của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh

và Bethlehem. Khi mà một đoạn mới của bức tường này được dựng lên ở đây, ngăn cách 58 gia đình Kitô giáo ra khỏi phần đất canh tác của họ, các nhà lãnh đạo tôn giáo lo lắng về việc cộng đồng này có thể lại ra đi. Đức Thượng phụ mạnh mẽ lên tiếng: “Nhân danh công lý và đạo đức, tôi yêu cầu các nhà chính trị phải ngăn chặn việc xây dựng bức tường này”.

(Theo La Croix)

Mẫn. Theo giáo luật, kế nhiệm Đức hồng y Gioan Baotixita là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận TP. HCM.

### 6/ Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho

Ngày 26-07-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện đang là Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu toà Trofimiana, làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho.

### 7/ Tân Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên

Ngày 05-04-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu toà Acalisso. Lễ tấn phong tân Giám mục diễn ra ngày 29-05-2014 tại Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên.

### 8/ Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt: Sứ Thần Toà Thánh tại Sri Lanka

Ngày 22-03-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt – hiệu toà Rusticiana, hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica – làm Sứ thần Toà Thánh tại Sri Lanka. Đức Tổng giám mục Phêrô từng đảm nhiệm chức vụ Sứ thần Toà Thánh tại các quốc gia: Benin và Togo (2002), Chad và Cộng hoà Trung Phi (2005), Costa Rica (2008).

### 9/ Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở

Ngày 31-10-2014, Bộ Phong Thánh đã chính thức gửi thư cho Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ, thông báo rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp. Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô chính thức cho xúc tiến từ năm 2011.

### 10/ Cuộc họp vòng thứ năm của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng Chín 2014, Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh đã nhóm họp vòng thứ năm tại Hà Nội. Cuộc họp nhằm “củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Toà Thánh”. ■